



แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  
รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗



นางยุพดี เอกบัว  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบึงหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ

## รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

### ส่วนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

#### ตอนที่ ๑ ความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

##### ๑. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ

ผู้บริหาร และคณะครูบุคลากร มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ สร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากการนิเทศการจัดการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนบึงหวายโกรกตาแป้นสามัคคี มีหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น



เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอบรมครูกับพระราชกัญชัยภูมิ  
การนิเทศติดตามชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

ร่วมกิจกรรมกับผู้บริหารเครือข่ายหนองฉิมรังงาม



ชั้นเรียนอนุบาล



ชั้นเรียน ป.๑-๓



ชั้นเรียน ป.๔-๖

๒. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

การวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือการสั่งการ และการ ควบคุมองค์หรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและ การจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของกลุ่มบุคคล โดยพิจารณาจากการจัดการระบบ การประกันคุณภาพ และนำผล การประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

รูปแบบการขับเคลื่อน การบริหารสถานศึกษาด้วย BWS MODEL

โรงเรียนบุงหวายโกรกตาแป้นสามัคคี



สู่ความเป็นเลิศด้วย TQA (Thailand Quality Award)



นายอำเภอเนินสง่าและคณะเยี่ยมชมโครงการอารยเกษตร



จัดระดมทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน



จัดกิจกรรมรักชาติไทยประวัตติงชาติไทยโดยท่านนายทหารมวลงชนสัมพันธ์



### ๓.ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม

ด้านงานวิชาการ โดยการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล โดยสนับสนุน การตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาอบรมครู การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การนิเทศการจัดการเรียนรู้ การวิจัยชั้นเรียน ด้านงบประมาณ โดยประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการจัดสรรงบประมาณในโครงการของโรงเรียน ด้านบริหารทั่วไป ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง โรงเรียนในเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีการขับเคลื่อนการทำงานด้วยการกำกับติดตาม PDCA อย่างต่อเนื่อง



ประชุมคณะครูและบุคลากร



ประชุมผู้ปกครองนักเรียน



ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา



รพ.ชัยภูมิ ตรวจสอบสุขภาพครูและบุคลากร



ลงนามทำMOU ข้อตกลงโครงการ อารยเกษตร กับ ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล



อบต.รังงามร่วมกับ รพสต.รังงามพ่นยา ป้องกันโรคไข้เลือดออก



ระดมทุนด้วยผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาอาคารอนุบาล



กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ป่วยเรื้อรัง รับมอบเงินช่วยเหลือจาก สพป.ชัย.๓



การแสดงนักเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง

#### ๔. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย

จัดทำโครงการอารยเกษตร เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาสีขาว ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ส่งเสริมการออกกำลังกายการเล่นกีฬา ส่งเสริมอาชีพ ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง โรงเรียน ในเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา อบต.รังงาม ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา มีการประชุมผู้ปกครองและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ภาคเรียน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/ปี เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้วยการอบรมค่ายธรรมะ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อย่างน้อย1ครั้ง/ปีการศึกษา และ ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน



ร่วมพิธีเททองหล่อพระที่วัดรังงาม



ร่วมงานในชุมชน



รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากอบต.รังงาม



ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนต้นแบบอารยเกษตร



กรรมการผู้แทนศูนย์สอบ การสอบ O-NET ป.๖ ม.๓



ต้อนรับนายอำเภอและคณะเยี่ยมชมโรงเรียน



นำคณะครูศึกษาดูงานร.ต้นแบบการจัดการเรียนรู้



ร่วมเป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่การจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่



พลิกพื้นที่บ่อขยะเดิมภายใน ๑ ปี จากเงินผ้าป่าสามัคคี จำนวน ๘๓,๐๐๐ บาท เป็นสวนเกษตรพอเพียง นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอเนินสง่าและหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมโครงการอารยเกษตรของโรงเรียน





ลงนาม MOU สถานศึกษาสีขาว อ.เนินสง่า



กิจกรรมว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ อ.เนินสง่า



อบต.รังงาม ร่วมกับ รร.เป็นสถานที่ จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด



รพส.รังงามร่วมกับร.ร.รวีชชินนักเรียน



รางวัลรองชนะเลิศกีฬาต้านยาเสพติด



ส่งนักเรียนร่วมประกวดร้องเพลง



ภาพก่อนปรับปรุง



ภาพหลังปรับปรุง

ปรับปรุงอาคารอนุบาลต่อยื่นชายคาป้องกันความร้อนและให้นักเรียนได้มีที่วิ่งเล่น จากเงินผ้าป่าสามัคคี จำนวนเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

### ๕.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ข้าพเจ้า ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองทั้งการ เข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน อบรม on line และ ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครู บุคลากรในสังกัดได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและนำมาใช้ปฏิบัติใน การทำงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด



เข้ารับการอบรมพัฒนาร่วมกับม.ราชภัฏชัยภูมิ



รางวัลผู้บริหารดีเด่นเนินสง่ามอบโดยนายอำเภอเนินสง่า



ความสามัคคีในองค์กร การปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี คณะครูและบุคลากร ร.ร.บึงหวายโกรกตาเป็นสามัคคี



ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลักคุณธรรมนำชีวิต



รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน



## ตอนที่ ๒ ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษา

ภาพผลสำเร็จที่เกิดภาคภูมิใจจากการบริหารจัดการเรียนรู้



รางวัลเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพ.ช.๓ แข่งทั้งหมดของสถานศึกษา 42 รายการ มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งหมดทุกรายการ 74 คน รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ จำนวน 11 รายการ



รางวัลรองชนะเลิศฟุตบอลกีฬาต้านยาเสพติดจัดโดยอบต.หนองฉิม นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานอารยเกษตร



นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเป็นร้อยละ 82 เกินค่าเป้าหมาย



นักเรียนจบการศึกษาขั้นสูงสุดอย่างมีคุณภาพในปี การศึกษา 2566 ครบทุกคนคิดเป็น 100%

### ส่วนที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา



ผอ.และครูร่วมเป็นคณะทำงาน



ประธานกรรมการแข่งขันวิชาการเครือข่าย  
คณิตศาสตร์ เครือข่ายหนองฉิม-รังงาม



กรรมการผู้แทนศูนย์สอบ การสอบ O-NET

### ส่วนที่ ๓ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ข้าพเจ้ายึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศหาประโยชน์ ใฝ่ดีใฝ่ชอบ ไม่เคยถูกสอบสวนทางวินัยการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ด้วยความเต็มใจ เต็มหน้าที่ เต็มกำลังความสามารถ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ มีความมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษาผลประโยชน์ขององค์กร ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข



อุทิศตนในการทำงาน



ต้อนรับศิษย์เข้าสู่โรงเรียน และส่งศิษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สู่รั้วมัธยมด้วยความภาคภูมิใจ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

( นางยุพดี เอกบัว )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนงหวายโกรกตาเป็นสามัคคี